

Số: 72/2012/CV-VASEP

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2012

*V/v có ý kiến với Bộ Tài chính kiến nghị miễn
thuế Bảo vệ môi trường đối với bao bì nhựa PE
để bao gói hàng xuất khẩu*

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

Luật Thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 1/1/2012 quy định túi nilon là 1 trong 8 nhóm hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường (BVMT). Ngay sau khi thực hiện, Luật đã bộc lộ nhiều bất cập, gây lúng túng cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế.

Việc ban hành và thực thi Luật Thuế bảo vệ môi trường (BVMT) là cần thiết, nhưng các quy định trong Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ và Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính, đã gây nhiều khó khăn và ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN có sử dụng bao bì PE để bao gói hàng hóa, đặc biệt là các DN xuất khẩu trong đó có các DN xuất khẩu nông sản và thủy sản.

Ngày 13/1/2012, Hiệp hội VASEP đã gửi Công văn số 04/2012/VASEP-VPHH tới Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Bộ ngành liên quan kiến nghị miễn thuế BVMT đối với bao bì nhựa PE bao gói hàng xuất khẩu. Và sau đó, ngày 17/2/2012, ba hiệp hội: Hiệp hội Dệt - May, Hiệp hội Da - Giày và Hiệp hội VASEP lại tiếp tục gửi Công văn số 01/2012/VITAS-LEFASO-VASEP tới Bộ trưởng Bộ Tài chính kiến nghị tiếp về việc miễn thuế BVMT đối với bao bì nhựa PE bao gói hàng xuất khẩu (*Xin xem các công văn gửi kèm theo*).

Trước các kiến nghị của nhiều hiệp hội, trong đó có cả Hiệp hội nhựa Việt Nam, Bộ Công Thương đã gửi 02 công văn tới Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường (CV 1315/BCT-CNN ngày 23/2/2012 và CV 1587/BCT-XNK ngày 1/3/2012) và VCCI cũng gửi Công văn số 0368/PTM-HVĐT ngày 7/3/2012 cho Bộ trưởng Bộ Tài chính, kiến nghị xem xét và xếp đối tượng túi ni lông làm bao bì hàng xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế BVMT (*Xin xem các công văn gửi kèm theo*).

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa chỉ đạo giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý những vướng mắc về thuế BVMT thuộc thẩm quyền của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Đề chế biến thủy sản xuất khẩu bao bì túi PE, PA các loại là một vật tư không thể thiếu, được sử dụng đa dạng và thông dụng để bao gói sản phẩm từ vài trăm gram, một kg đến cả 10kg cho một đơn vị sản phẩm. Các DN thủy sản không chỉ mua các vật liệu bao gói này từ các nhà máy sản xuất bao bì trong nước, mà đồng thời có cả nhập khẩu từ nước ngoài theo yêu cầu của khách hàng hoặc do khách hàng nước ngoài cung cấp, để bao gói

hàng XK. Khoản chi phí này trong giá thành sản phẩm thủy sản xuất khẩu tương đương khoảng 0,1USD/01 kg SP thủy sản, chiếm tỷ trọng không nhỏ trong giá thành sản phẩm xuất khẩu. Năm 2012, Luật Thuế Bảo vệ Môi trường có hiệu lực áp dụng từ 1/1/2012 sẽ làm chi phí này tăng gấp đôi kết hợp cùng các chi phí khác đang có xu hướng làm tăng giá thành sản phẩm, ảnh hưởng tới lợi thế cạnh tranh về giá của hàng thủy sản Việt Nam so với các nước (*đơn giá 1 kg túi PE khoảng 40.000 đ/kg, nhưng thuế BVMT: 45.000 đ/kg PE*).

Theo hướng dẫn tại Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính, bao bì PE để bao gói hàng thủy sản xuất khẩu được sử dụng ở Doanh nghiệp thủy sản là vật liệu bao gói không được xem là hàng hóa xuất khẩu để hưởng quy chế miễn thuế bảo vệ môi trường. Nhưng xét về bản chất có thể xem là hàng hóa xuất khẩu đi kèm với thủy sản do tính đồng nhất trong quy cách đóng gói và khi xuất khẩu sản phẩm thủy sản phải có túi PE, PA để chứa đựng và chưa thể thay thế bằng các loại bao bì làm bằng vật liệu khác do yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm khi tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Vì vậy, đối với bao bì túi ni lông (cả mua trong nước và nhập khẩu) phục vụ cho việc đóng gói hàng thủy sản xuất khẩu, thực tế xuất khẩu ra nước ngoài, không tiêu thụ tại thị trường Việt Nam, không làm ảnh hưởng tới môi trường Việt Nam, có thể xem như hàng hóa xuất khẩu, thuộc đối tượng được miễn thuế Bảo vệ Môi trường theo quy định.

Để hỗ trợ DN thủy sản nói riêng và các DN xuất khẩu nông sản nói chung giảm bớt các khó khăn, giảm chi phí sản xuất để tăng năng lực cạnh tranh, góp phần hoàn thành chỉ tiêu xuất khẩu thủy sản năm 2012 đạt 6,5 tỷ USD và 10 tỷ USD vào 2020, căn cứ trên các kiến nghị của DN Hội viên, Hiệp hội CB & XK Thủy sản Việt Nam (VASEP) kính đề nghị Bộ trưởng xem xét và có ý kiến sớm với Bộ Tài chính và các Bộ ngành liên quan cho phép xếp bao bì ni lông để bao gói hàng xuất khẩu vào đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường để Bộ Tài chính kịp thời trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Hiệp hội rất mong nhận được sự quan tâm và hỗ trợ kịp thời của Bộ trưởng đối với các DN thủy sản trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng Cục Thủy sản;
- Cục CBTM NLTS và Nghề muối;
- VCCI;
- Chủ tịch và các PCT VASEP;
- VPDD HH tại Hà Nội;
- Lưu VPHH.

**TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ
XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM
TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI**



Trương Đình Hòa